

Kiến nghị báo và phát triển đất nước

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 15:09

Hôm qua 13/7, 20 nhân sĩ, trí thức đã gửi một bức kiến nghị đến Quốc Hội và Bộ Chính trị về việc “báo và phát triển đất nước”

trong đó nêu bật lên nguy cơ lãnh thổ bên Trung Quốc uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng trong khi có quá nhiều khó khăn và mối nguy hiểm đang xảy ra trong nước.



kami blog Các nhân sĩ trí thức bày tỏ tình ôn hòa phẫn nộ ở TQ hôm 05/6/2011

Kèm theo đó là những kiến nghị, mang tính cách công tử, gửi quy tập toàn bộ những vấn đề căn bản để gửi phóng năng lực của tầng lớp người dân Việt Nam.

Khánh An phóng viên ông **Lê Hữu Đức**, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng là một trong những người ký tên trong kiến nghị về nội dung của bức kiến nghị này.

Những vấn đề

Khánh An: Thưa ông Lê Hữu Đức, được biết ông là một trong những người ký tên trong Bức kiến nghị về vấn đề gửi đến Quốc Hội.

Một số ý kiến của dư luận cho rằng số vị bên kiến nghị của các nhân sĩ trí thức gửi đến Bộ Ngoại giao không hẳn một tuấn thủ thì đây là bên kiến nghị mang tính cách tập thể toàn bộ những vấn đề đang tồn tại của đất nước trong bối cảnh xã hội toàn vẹn lãnh thổ đang bị uy hiếp bởi những láng giềng Trung Quốc.

Là một người ký tên trong cả hai bức kiến nghị, ông có thể nói cả thế hệ này khác biệt của hai bức kiến nghị không?

Kiến nghị báo và phát triển đất nước

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 15:09

Ông Lê Hữu Đức: Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Chỉ kiến nghị gọi là Báo Ngoại giao chỉ là vấn đề Trung Quốc thôi, còn kiến nghị mà chúng tôi đưa ra gọi là cho Quốc Hội và Bộ Chính trị là một kiến nghị hết sức toàn diện, đất rộng trời rộng như ngấn nước. Chỉ báo chỉ là đất nước.

Do đó mà kiến nghị sau có giá trị là kiến nghị của nhân sĩ trí thức và nhân dân Việt Nam đưa nghị Quốc Hội, với tư cách là cơ quan quyền lực cao nhất, và Bộ Chính Trị, với tư cách là cơ quan lãnh đạo, thì phải gọi là quyết nghị như ngấn nước. Chỉ báo chỉ là đất nước mà thôi có thể phát triển đất nước. Nếu không gọi là quyết, nó sẽ trôi trôi và thậm chí sẽ có những biến chứng rất nguy hiểm hết sức nguy hiểm.

Do đó như trong kiến nghị mà chúng tôi nói, vấn đề nóng bức hiện nay là vấn đề Trung Quốc trên Biển Đông, những vấn đề liên hệ chính là tình hình kinh tế, xã hội như thế này nó tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm lấn một cách toàn diện và một kinh tế, văn hóa, các vùng lãnh thổ trong nội địa của chúng ta, chỉ không phải chỉ là vấn đề Biển Đông.

Thành ra, muốn gọi là quyết vấn đề một cách căn cứ thì phải gọi là quyết vấn đề dân chủ, phải thực hiện các quy định do cho người dân, phải gọi là quyết vấn đề giáo dục và gọi là quyết như vấn đề nhà thì mới có thể gọi là phóng đất nước năng lực của người Việt Nam, để mọi người dân đóng góp cho việc xây dựng đất nước. Như vậy mới báo và đất nước đất nước, báo và đất nước chỉ quyết toàn vấn đề lãnh thổ một cách căn cứ hiện. Do đó, kiến nghị mà chúng tôi đưa ra nó toàn diện hiện, tập trung vào những vấn đề chỉ báo chỉ là đất nước.

Sức mạnh lòng dân

Khánh An: Như ông vừa mới nói, báo kiến nghị tập trung vào những vấn đề rộng rãi báo chỉ là đất nước.

Thực ra, những vấn đề này trước nay cũng đã được đề cập đến rất nhiều lần, tuy không mang tính cách tập trung như trong báo kiến nghị, nhưng cũng đã được nhắc đến bằng nhiều hình thức tập trung thông, kiến nghị đến hội thảo, thậm chí trên bàn họp của Quốc Hội, nhưng cho đến nay không thấy gọi là quyết tập trung vấn đề xem ra không mấy hiệu quả. Như vậy theo ông, những kiến nghị đưa ra liên này có tính khả thi không?



Hai nhà cầm quyền các bài hát yêu nước trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội hôm 03/7/2011.

Ông Lê Hữu Đức nói: Trước hết, chúng tôi gọi cho Quốc Hội bởi vì Quốc Hội sẽ phải phiên họp đầu tiên.

Dù sao với mặt hình thức, Quốc Hội vẫn là cơ quan quyền lực cao nhất. Khi gọi như vậy tức là chúng tôi đặt trách nhiệm của Quốc Hội trước công chúng và đặt lên công dân một nhiệm vụ trong kiến nghị đã nêu, cũng như gọi cho Bộ Chính Trị. Thành ra, Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về tình hình hiện nay.

Đấy là chúng tôi muốn xác định trách nhiệm của hai cơ quan đó trước mặt sự vận động. Và khi xác định trách nhiệm, chúng tôi mới đi xuất phát sự vận động gọi quy tắc thì mới thoát ra khỏi tình hình hiện nay được. Như vậy mới có cơ sở để toàn dân đứng chung lập lại bất cứ ý đồ xâm lược nào của nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, có những người lãnh đạo Trung Quốc hiện nay.

Còn khả năng thực hiện như thế nào thì tôi nghĩ với sự cộng nh của người dân, người dân đứng tình với kiến nghị này thì có thể trước mặt chính thức hiện được những công việc quá trình

Kiến nghị báo và phát triển đất nước

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 15:09

Đu tranh vì lợi ích dân tộc, lợi ích đất nước thì chúng ta thực hiện được đi u đó với sự c mnh của người dân, nhất là giới nhân sĩ trí thức, nhưng người còn tâm huyết với đất nước hiện nay, kể cả những người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong kiến nghị cũng đã nói rõ, vấn đề đoàn kết dân tộc đặt ra trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết. Nếu vậy nó sẽ tạo mặt áp lực cho chính quyền, buộc chính quyền phải thay đổi.

Tôi nghĩ với xu thế hội nhập hiện nay, với sự c mnh của người dân và dòng chảy hiện nay như trong kiến nghị có nói là “tình b, hòa bình và môi trường” thì những lý tưởng đó buộc các nhà lãnh đạo phải có suy luận và có thay đổi. Chúng tôi làm cũng với niềm tin rằng với những rõ ràng, thực tế mà vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Nếu tôi nói, vấn đề dân chủ cũng như tất cả mọi vấn đề không thể nào mình có ngay được, mà phải thông qua quá trình đấu tranh, thậm chí phải hy sinh, mất mát. Nhưng chúng tôi chấp nhận chuyện đó bởi vì lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân.

Khánh An: Vâng, lúc này ông có đề cập đến vai trò của Quốc Hội, rõ ràng với mặt hình thức, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất để diễn cho tiếng nói của người dân, nhưng trên thực tế, hiệu quả cũng như khả năng giới quyết định vấn đề của Quốc Hội còn khá hạn chế. Nếu vậy khi ký vào bản kiến nghị cho Quốc Hội, ông có nuôi mặt hy vọng gì không?

Ông Lê Hữu Đăng: Tôi nghĩ trong Quốc Hội có những người vẫn còn tâm huyết chứ không cam chịu đóng vai trò tiếng trống, vai trò “cây kiếng”.

Ví dụ như Quốc Hội khóa trước có những người như anh Nguyễn Minh Thuận và mặt sự anh khác, như Ngoại Hà Nội.

Vì vậy tôi tin rằng Quốc Hội khóa này cũng sẽ có những người tâm huyết, tuy không nhiều, nhưng chính tiếng nói của họ trước Quốc Hội có thể ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam rất nhiều. Ví dụ như vấn đề đáng sợ nhất cao tởc trong Quốc Hội và đã bác bỏ chế độ trước của chính phủ.

Kiến nghị báo và phát triển đất nước

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Năm, 14 Tháng 7 Năm 2011 15:09

Chúng tôi nghĩ rằng kiến nghị này chúng tôi sẽ gửi cho tất cả các đại biểu quốc hội và mời đại biểu quốc hội phải có trách nhiệm suy nghĩ về những vấn đề đó và với tôi cách là đại biểu quốc hội dân thì phải đấu tranh như thế nào để những điều đó trở thành hiện thực.

Tôi tin là trong đại biểu quốc hội có những người còn tâm huyết và dám đấu tranh vì lợi ích của đất nước, lợi ích của nhân dân, chứ không phải vì lợi ích của tập đoàn hay cá nhân nào cả.

Khánh An: Chủ tịch ông Lê Hữu Đức, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do.

Bên kiến nghị vừa rồi được gửi đến cho Quốc Hội và Bộ Chính Trị với 20 chữ ký của các trí thức hàng đầu trong lĩnh vực như giáo sư Hoàng Tự, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, giáo sư Chu Hữu, từng ng Nguyễn Trừng Vĩnh, TS. Nguyễn Xuân Đình, giáo sư Tô ng Lai, nhà sử học Nguyễn Đình Đức...hiện nay đang được công bố rộng rãi trên các trang blog, mạng xã hội để lấy chữ ký của toàn dân, kể cả hội ngoại.

Quý vị có thể gửi vào email vào địa chỉ kiennghi1007@gmail.com để ký tên vào kiến nghị trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các tin tức mới nhất về bên kiến nghị trong các chương trình phát thanh sau.